

## รองอธิบดีกรมหมอดิน ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังฯ



นายอนุสรณ์ จันทน์โรจน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน พื้นสีแฉดล้อม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ บ้านสา ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายพิสุทธิ ศาลากิจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และกล่าวต้อนรับโดยนายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางปราณี สีหพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.๕ และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินต่างๆ ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในงานซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการไถกลบตอซังข้าว และการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งสามารถนำวิธีการไถกลบตอซังไปปฏิบัติได้ในพื้นที่ของตน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ในการสนับสนุนกล้ายูคาลิปตัส เพื่อนำมาแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่ ในโครงการยังมีการสาธิตการไถกลบตอซังข้าว ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อช่วยในการย่อยสลายตอซังให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และเพิ่มธาตุอาหารในดินให้กับพืช มีการแจกจ่ายสารเร่งซูเปอร์พด. ต่างๆ และน้ำหมักชีวภาพ พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำในการผลิต และการใช้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปผลิตและใช้ได้เองในแปลงปลูกพืชของตน โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจอย่างคึกคัก กว่า 200 ราย

## ภาพกิจกรรม



นายอนุสรณ์ จันทน์โรจน์ ธรพ.ด้านบริหาร กล่าวเปิดงานฯ



นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ



นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ



ผู้บริหาร ผอ. /หัวหน้าส่วน ฝ่ายต่างๆ ในสังกัด สพข.5 และเกษตรกร ร่วมงานโครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โลกบดต่อซึ่ง สร้างดินยั่งยืน พื้นสิ่งแวดล้อม อย่างค้ำคั่ง



สาธิตการไถกลบตอซังข้าวในแปลงนา โดยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหาร และนายอำเภออย่างตลาด



ประธาน ผอ. สพข. 5/ผอ. สพด./ผอ.ส่วน ฝ่าย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน



เกษตรกร ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดินในแปลงนา

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สาธิตการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ พด.๒ เพื่อช่วยในการย่อยสลายตอซังข้าวให้เปื่อยยุ่ยได้เร็วขึ้น



รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 มอบของที่ระลึกแด่นายอำเภออย่างตลาด



ประธานในฐานะตัวแทนกรมพัฒนาที่ดิน และนายอำเภอในฐานะตัวแทนเกษตรกร รับมอบต้นกล้ายูคาลิปตัส และกระดาษ จากตัวแทนบริษัทสยาม ฟอเรสทรี จำกัด



ประธาน และผู้บริหาร พร้อมด้วยแขกผู้มาร่วมงานถ่ายภาพร่วมกัน